



ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๗๓๗๒

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม

เรียน ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป /  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มของบริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม  
กับบริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปีที่ ๑๕ โดยมีผลคุ้มครองระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด  
(มหาชน) ดำเนินการจัดทำโครงการประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ปีที่ ๑๕ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ได้พิจารณาเห็นว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีประโยชน์ เป็นหลักประกันของครอบครัวของข้าราชการ  
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวที่อาจประสบอุบัติเหตุ  
หรือเจ็บป่วย ทูพพลภาพ หรือเสียชีวิตโดยมิได้คาดคิดมาก่อน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้  
ท่านแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่สามารถทำประกันได้ตามความสมัครใจ ซึ่งจะมีผล  
คุ้มครองตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ผู้ทำประกันรายเก่าตามกรมธรรม์ ปีที่ ๑๔ ที่ประสงค์จะสมัครทำประกันต่อ  
ในกรมธรรม์ ปีที่ ๑๕ จัดพิมพ์รายชื่อลงในแบบบัญชี ตามเอกสารหมายเลข ๑
๒. ผู้สมัครทำประกันรายใหม่ ในกรมธรรม์ ปีที่ ๑๕ ให้จัดพิมพ์รายชื่อลงในแบบ  
รายชื่อตามเอกสารหมายเลข ๒ (ไม่ต้องกรอกใบสมัคร)
๓. ให้หน่วยงานเก็บเงินค่าเบี้ยประกันคนละ ๓๖๐ บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน)  
แล้วรวบรวมชื่อเป็นแคชเชียร์เช็คส่งจ่าย บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น  
(สามารถหักค่าธรรมเนียมเท่าที่จ่ายจริง โดยแนบหลักฐานส่งมาด้วย) หากกระบวนการส่งจ่ายเป็นอื่น บริษัทฯ  
จะไม่สามารถรับเงินค่าเบี้ยประกันได้ ทำให้ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้

/ ๔. ให้หน่วยงาน...